



ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง
เรื่อง รายชื่อพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งประเภททั่วไป
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

ตามที่เทศบาลตำบลหนองหลวง ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่ง
ประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา โดยดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการรวม
คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับ
ตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ
ทั้งนี้หากภายหลังพบว่าผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งดังกล่าวขาดคุณสมบัติตามที่เทศบาลตำบลหนองหลวง ได้
ประกาศรับสมัครไว้แล้วจะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกตั้งแต่ต้น

เทศบาลตำบลหนองหลวง จะขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกได้ จำนวน ๒ เท่า ของอัตราว่างตามที่ได้
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยจะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน และเมื่อได้มี
การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจำนวนอัตราที่ว่างที่จะแต่งตั้งแล้วบัญชีสำรองให้ยกเลิก รายละเอียดตาม
บัญชีแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประมวล ศรีมา)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

บัญชีรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ
(แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔)

ลำดับ ที่	เลข ประจำตัว สอบ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	คะแนน			คะแนนรวม (๓๐๐ คะแนน)	คิดเป็น ร้อยละ	ได้ลำดับ ที่
				ภาค ก. (๑๐๐คะแนน)	ภาค ข. (๑๐๐ คะแนน)	ภาค ค. (๑๐๐ คะแนน)			
๑	๑๐๐๑	นายวัชรินทร์ พูลเพิ่ม	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร	๖๒	๘๔	๘๗.๕๐	๒๓๓.๕๐	๗๗.๘๓	๑



(นายประมวล ศรีมา)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง